

บทคัดย่อ

เรื่อง บทบาทของงานคุมประพฤติต่อกรณีคดีแอมเฟตามีน

ผู้วิจัย นายมนูญ เฉลิมช่วง นักศึกษา บ.ย.ส. รุ่นที่ 1

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบประวัติความเป็นมา ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเสพยาแอมเฟตามีน ความผิดและบทลงโทษ ตลอดจนแนวทางในการบำบัดรักษาและแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพยาแอมเฟตามีนด้วยวิธีการคุมประพฤติ เป็นการศึกษาในเชิงพรรณนา โดยศึกษาจากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ การสอบถาม สอดสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติงานในด้านนี้และการสอบถามแบบเจาะลึกจากผู้เสพยาแอมเฟตามีน

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ได้มีการใช้แอมเฟตามีนมานานตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในด้านการแพทย์นำมาใช้ในการรักษาโรคหัวใจ รักษาผู้ป่วยทางจิตที่มีอาการซึมเศร้า ใช้ในการลดน้ำหนัก และในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการนำแอมเฟตามีนมาใช้กับทหารที่อยู่เวรยาม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทนทานขึ้น หลังจากนั้น จึงมีการใช้แอมเฟตามีนด้านอื่นๆ อย่างแพร่หลายนอกจากทางด้านการแพทย์ทั้งในด้านการกีฬา การชัรบระยะทางไกลๆ และทำงานหนัก สาเหตุของการเสพยาแอมเฟตามีนมีทั้งจากตัวผู้เสพที่เชื่อว่าแอมเฟตามีนเป็นยาขยัน และสาเหตุจากสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งแพร่ระบาดเป็นต้น การคุมประพฤติผู้คุมคุมความประพฤติที่เสพยาแอมเฟตามีนนั้น พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติงานในลักษณะการเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อแก้ไขฟื้นฟูทางด้านจิตใจ อารมณ์ ปรับทัศนคติ และเปลี่ยนพฤติกรรมให้เลิกเสพยาแอมเฟตามีน และวิธีการที่ผู้วิจัยทำการศึกษาค้นคว้า เนื่องจากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกรแก้ไขฟื้นฟูผู้คุมคุมความประพฤติที่เสพยาแอมเฟตามีนก็คือ วิธีการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม การอบรมธรรมะ การบรรพชาและอุปสมบท และการทำงานบริการสังคม

สำหรับการคุมประพฤติ ผู้คุมคุมความประพฤติที่เสพยาแอมเฟตามีนนั้น พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติต่อผู้คุมคุมความประพฤติเหล่านี้ในลักษณะของผู้ให้คำปรึกษา โดยพนักงานคุมประพฤติมีบทบาทในการสอดส่องดูแล สอบถาม ตักเตือน ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้ความช่วยเหลือเท่าที่สามารถจะทำได้ รวมทั้งดำเนินการแก้ไขพัฒนาฟื้นฟูพฤติกรรม เพื่อให้ผู้คุมคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดและสามารถกลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคมได้ ทั้งนี้พนักงานคุมประพฤติอาจจะให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการส่งตัวเข้ารับการบำบัดรักษา ตามสถานบำบัดรักษา ซึ่งเป็นหน่วยงานทั้งของภาครัฐบาลหรือหน่วยงานเอกชน

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพยายามที่จะนำเอาวิธีการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่คาดว่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้เสพยาแอมเฟตามีนให้สามารถเลิกเสพยาแอมเฟตามีนได้ นั่นก็คือวิธีการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อการเปลี่ยนมโนภาพแห่งตน (Self Concept) ของผู้ติดยาเสพติด ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีมุมมองว่าตนเองไร้ค่าต่อครอบครัวสังคมและชุมชน ดังนั้นการเปลี่ยนมโนภาพแห่งตนของผู้ติดยาเสพติดจึงเป็นประเด็นสำคัญที่จะช่วยให้เขามองเห็นคุณค่าของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้เลิกยาเสพติดได้ในที่สุด และประเด็นสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานคุมประพฤติซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาใช้เทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อการเปลี่ยนมโนภาพแห่งตน (Self Concept) ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้คุมคุมความประพฤติ ก็คือการฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการใช้เทคนิคดังกล่าวให้เป็นไปทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติในคดียาเสพติดต่อไป

นายมนูญ เฉลิมช่วง “รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทของงานคุ้มครองประพตติต่อกรณีคดีแอมเฟตามีน”
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบกรมคุ้มครองประพตติ, 2545 (001.4 ก-จ)